
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

นโยบาย 30 บาทฯ 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage) 
   -สปสช.-กทม.-BDI-สวทช. ร่วมแถลงความพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในพื้นที่ กทม. รองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ ระบุ
คืบหน้าแล้ว 94%  
   -พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ ผู้ตรวจราชการฯ เขต 13 กทม. กล่าวว่า สธ. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำงานระบบสุขภาพ
ในพื้นที่ กทม. อย่างเต็มที่ โดยจะดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยรุนแรงหรือที่จะเจ็บป่วยรุนแรงมากขึ้น ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาใน รพ.
ขนาดใหญ่ มีความพร้อมในการรับข้อมูลผ่านระบบ Health link แล้ว เชื ่อมต่อทั้งจากคลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ที่ผ่านมาได้ MOU เพื่อร่วมจัดระบบสุขภาพในการดูแลประชาชนพื้นที่ กทม. โดยมี รพ. สังกัดตา่งๆ เข้าร่วมด้วย 
อาทิ กระทรวงกลาโหม โรงเรียนแพทย์ สภากาชาดไทย ส่วนบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาใน  รพ.
เอกชน ระบบข้อมูลนี้ก็ได้มีการเช่ือมต่อแล้วเช่นกัน ซึ่งจะดูข้อมูลผู้ป่วยได้ใน 72 ชม.แรก ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน 
“30 บาทรักษาทุกท่ี เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า” ในวันท่ี 27 ก.ย. โดยมีนายกฯ แพทองธาร เป็นประธานในพิธี 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
   -นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สส.พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน กมธ.สธ. แถลงข่าวกรณีงบประมาณด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะ
การจัดสรรงบประมาณของ สปสช. ว่าได้มีการติดตามงบมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีปัญหางบผู้ป่วยในไมเ่พียงพอส่งผลให้ รพ.
ออกมาสะท้อนถึงปัญหาขาดทุนในการดูแลผู้ป่วยบัตรทองในช่วงต้นปี ได้เชิญ สธ. สปสช. ชมรม รพศ./รพท. รพ.สระบุรี ร่วม
ประชุมชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น ท้ังนี้ทาง คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เสนอของบกลางเพิ่มเติมจากรัฐบาลและมีมติอนุมตัิ
แล้ว 5,924 ล้านบาท และจะหารืออีกครั้งในวันที่ 23 ก.ย.67 

 

ระบบสาธารณสุข    
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thecoverage 
   -ศ.นพ.อำนาจ กุสลานันท์ อดีตนายกแพทยสภา พร้อมคณะแพทย์ช่วยเพื่อนแพทย์และประชาชน (ชพพป.) เข้ายื่นหนังสือที่ 
สธ. ถึงนายกฯ ผ่านทาง รมว.สธ. โดยมีตัวแทนจากสำนัก คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ สธ. มารับหนังสือแทน มีข้อเสนอ 3 ประเด็น 1) 
งบประมาณค่ารักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่รัฐบาลจัดสรรให้ไม่เพียงพอ ต้องหาทางบริหารจัดการอื่น
เช่นวิธีร่วมจ่าย 2) ปรับเปลี่ยนระบบสาธารณสุขของประเทศ มุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ ใช้
งบประมาณจาก สปสช. กรมอนามัย สธ. สสส. ให้เป็นวาระแห่งชาติ ประชาชนไม่เจ็บป่วย ลดภาระงานของ รพ.ไปในตัว 3) 
แก้ปัญหาแพทย์ลาออกจากระบบ เพิ่มค่าตอบแทนให้แพทย์ 

 

นโยบายยาเสพติด 
   1. ร่าง พ.ร.บ.กัญชา    
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก., hfocus) 
   -นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงกรณีกรมฯ เปิดรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.กัญชง 
กัญชา พ.ศ. ... เป็นครั้งที่ 3 (16-30 ก.ย.67) ว่าเป็นร่างฉบับใหม่ที่ปรับปรุงจากร่างฉบับเก่าตั้งแต่สมัย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 
เป็น รมว.สธ. ซึ่งหมดอายุไปตามการเปลี่ยนแปลงของ ครม. ชุดที่แล้ว รัฐบาลชุดนี้ระบุต้องมีการตรากฎหมาย พ.ร.บ.กรมการ
แพทย์แผนไทยฯ เอาร่างเก่ามาปรับให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลใหม่ ส่วนสถานะกัญชาปัจจุบันใช้กฎหมายควบคมุภายใต้
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยฯ เรื่องสมุนไพรควบคุม ซึ่งช่อดอกถือว่าเป็นสมุนไพรควบคุม ตามอำนาจ พ.ร.บ.คุ้มครองและ
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ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ไม่ใช่ยาเสพติด และกรมฯ ได้ออกระเบียบบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นขึ้น 
ร่วมมือกับ ตร. ฝ่ายปกครอง 
   -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลให้ออกเป็น พ.ร.บ. ทาง สธ. ดำเนินการแล้ว ขัดไม่ได้ พยายามทำ
ให้ดีที ่สุดทั้งในมุมคุ้มครองประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ ต้องเริ ่มต้นที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดรับฟังความเห็น 
สามารถเพิ่มเติม หรือลดถอยเนื้อหาสาระลงบางส่วนได้  
   -นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์บันทึกความเห็นต่อฉบับท่ีมีการแก้ไข สธ.เป็นเจ้าภาพเสนอร่าง พ.ร.บ.ตัวนี้ เท่ากับเห็นว่า
กัญชากัญชงมีประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ จึงไม่ควรกลับไปอยู่ใน กม.ยาเสพติดต่อไป 
   -นายเปี้ยว สุราษฎร์ ตัวแทนเครือข่ายกัญชา จ.เชียงใหม่ เห็นด้วยท่ี สธ.เปิดรับฟังความเห็นเพื่อปลดล็อกช่อดอกออกจากยา
เสพติด และคุมเข้มการใช้แทน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์และกจิกรรม
สันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ชัดเจน ไม่ใช่ให้บริการแบบท่ัวไป  
   -เจ้าของ บ.โอเรียนทอล แพลนเทชั่น จก. จ.นครราชสีมา ผู้ปลูกและผลิตกัญชาเพื่อการส่งออก เห็นด้วยว่าการมี พ.ร.บ.ที่
ชัดเจนเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมกัญชาไทย และควรให้ตัวแทนของผู้ปลูกกัญชาเข้าไปเป็นคณะกรรมการควบคุมมีส่วนร่วมด้วย 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
   -นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. เผย กำลังศึกษารายละเอียดเรื่องกัญชา กัญชง ซึ่งมีการเปิดรับฟังความเห็นอีกรอบ ได้มอบ
นโยบายเรื่องกัญชาไปเบื้องต้น ว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์ควรเป็นคนไทยมากท่ีสุด ไม่ใช่ต่างชาติได้ประโยชน์แต่คนไทยได้น้อย โดย
ขอให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ดูรายละเอียด ตนต้องหารือนโยบายกัญชาของรัฐบาลกับ รมว.สธ.  
   2. บทบาทผู้ปกครองยุคใหม่กับยาเสพติด 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
   -สบยช. แนะนำบทบาทผู้ปกครองยุคใหม่ เปลี่ยนจากผู้สั่งสอนห้ามไม่ให้ทำ มาเป็นเพื่อนที่เข้าใจ ยอมรับฟัง ช้ีชวนให้คิด ให้
พูดแสดงความเห็น พร้อมให้โอกาสเมื่อลูกหลงผิดไปใช้ยาเสพติด  

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ตอบกระทู้แนวทางแก้ไขโรคไตเสื่อมในวัยรุ่นจากการบริโภคกระท่อม 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก., เว็บไซต์ (สยามรัฐ, เดลินิวส์) 
   -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ช้ีแจงกระทู้ถามแยกเฉพาะต่อสภาฯ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขโรคไตเสื่อมในวัยรุ่น ที่เกิด
จากการบริโภคใบกระท่อมและน้ำกระท่อม ว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนบ่งบอกว่าการดื่มน้ำใบกระท่อมทำ
ให้เกิดไตวาย เนื่องจากคนที่มีภาวะไตวาย กับมีประวัติการดื่มน้ำกระท่อมเกือบทุกคน มีการใช้ยาเสพติดและสารเคมีอื่นร่วม
ด้วย การศึกษาพบว่าการรับสารเกินขนาด ทำให้กล้ามเนื้อสลายและทำให้การทำงานของไต ตับ ล้มเหลวตามมาได้ นอกจากนี้
จำนวนผู้ป่วยไตวายในช่วงวัยรุ่นไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมอาจมาจากการได้รับสารเคมีที่เป็นพิษกบัตับ 
ไต เช่น ใช้ยาไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค ขนาดสูงและต่อเนื่องหลายสัปดาห์ โรคพันธุกรรมบางชนิด  
   ส่วนแนวทางการขยายจำนวนและกระจายศูนย์ให้บริการฟอกไต เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฟอกไตให้ประชาชนใน
พื้นที่ทั่วประเทศไทยซึ่งมีจำนวนมากขึ้น กระทรวงฯ กำลังจะทำโครงการ อสม. ช่วยสังคมไทยห่างไกล NCDs กระจายทั่ว
ประเทศ และเพิ่มการผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านไตเทียม 

 

ขับเคลื่อนสมุนไพร-นวดไทย-การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
   -นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. เผยในฐานะได้รับมอบหมายให้ดูแลกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนวคิดเบื้องต้นอยากทำให้
สมุนไพรไทยก้าวเข้าสู่ระดับโลก ส่งเสริมการส่งออก สนับสนุนยาแผนไทย หมอนวดไทย ขอเวลาศึกษารายละเอียดก่อน ส่วน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับสมุนไพรไทยท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ สธ.  

 

สถานการณ์อุทกภัย 
   สื่อที่นำเสนอ : เพจ สวท.เตือนภัย 
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   -โครงการน้ำพระทัยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพระราชทานพืชผล
ทางการเกษตรโครงการหลวง อาทิ ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองสีขาว ซาโยเต้ มะเขือเทศ เพื่อนำไปประกอบอาหารให้แกผู่้ประสบ
อุทกภัย กว่า 1,500 หลังคาเรือน ใน จ.เชียงราย 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ acnews 
   -นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจฯ เขต 8 เป็นประธานการประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ครั ้งที ่ 3/2567 ระบุยังมีน้ำท่วมใน 14 จว. กระทบสถานบริการ
สาธารณสุข 66 แห่ง แต่ยังเปิดบริการได้ปกติ ย้ำ 24 จังหวัดเสี่ยงฝนหนักถึงหนักมากใน 3 วันนี้ ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด 
ประเมินความเสี่ยงสถานบริการ สำรวจกลุ่มเปราะบาง พร้อมเคลื่อนย้ายไปท่ีปลอดภัย เตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ เผย 
ยาฆ่าเชื้อ ยาน้ำกัดเท้า ชุดตรวจโรคฉี่หนู ยังเพียงพอ 2-3 เดือน 
   สื่อที่นำเสนอ (เพ่ิมเติม) : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)  
   -นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และทีม MCATT ร่วมลง
พื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ มอบถุงยังชีพและยารักษาโรคให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม อ.ศรี
สงคราม จ.นครพนม ให้คำแนะนำการจัดการความเครียดเบื้องต้น และให้กำลังใจเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวล 
   สื่อที่นำเสนอ : เรื่องเล่าเช้านี ้
   -สถานการณ์อุทกภัย จ.นครพนม แม่น้ำโขงลดระดับลงกว่าจุดวิกฤตประมาณ 30 ซม. และมีฝนตกต่อเนื่อง ลำน้ำสงคราม
ล้นตลิ่งเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนใน อ.ศรีสงคราม พ้ืนท่ีการเกษตรเสียหายแล้วกว่า 8 หมื่นไร่ 
บุหร่ีไฟฟ้า 
   1. ยึดคอนเทนเนอร์บุหร่ีไฟฟ้า 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, topnews, INN) 
   -นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วย รมต.สธ. พร้อมด้วยศุลกากร และตร.สอบสวนกลาง ร่วมกันเปิดตู้คอนเทนเนอร์
สินค้าท่ีคาดว่าภายในมีบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายนำเข้ามาจากประเทศจีน ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งพบว่าซุก
ซ่อนมากับสินค้าประเภทอ่ืนมากกว่าหลายแสนช้ิน มูลค่าหลักร้อยล้านบาท ครั้งนี้เป็นของกลางล็อตใหญ่ที่สุดที่เคยตรวจค้นมา 
   2. มาตรการจัดการบุหร่ีไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน  
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, hfocus) 
   -สสส.-สถาบันยุวทัศน์-อบจ.นนทบุรี ร่วมลงนามกับสถานศึกษา 34 แห่ง ขับเคลื่อนมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
บุหรี่ไฟฟ้า หลังสำรวจพบเด็ก นร.สูบบุหรี่ไฟฟ้าสูง 6.3% จึงประกาศนโยบายและมาตรการควบคุม 1) สถานศึกษาทุกแห่ง
ต้องเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 2) ตรวจค้นกระเป๋านักเรียนป้องกันการนำอุปกรณ์เข้าสถานศึกษา 3) บุคลากร 
ชุมชน เฝ้าระวังร้านจำหน่ายรอบสถานศึกษา 4) จัดทำกล่องใส่บุหรี่ไฟฟ้า (Dropbox) ที่ได้จากการตรวจยึด 5) ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 6) บุคลากรทุกคนเป็นแบบอย่างไม่สูบหรือพกพาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสถานศึกษา 

 

ร่าง พ.ร.บ.เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
   สื่อที่นำเสนอ : เรื่องเล่าเช้านี ้
   -สภาฯ ยังไม่ได้ลงมติร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุราพื้นบ้าน 3 ฉบับ ได้แก่ สุราก้าวหน้า (ฉบับพรรค
ประชาชน), สุราชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ฉบับพรรคเพื่อไทย) และสุรารวมไทย (ฉบับพรรครวมไทยสร้างชาติ)  
  -สส.เพื่อไทย เสนอให้ลงมติแยกทีละฉบับ เนื่องมาจากหลักการที่ต่างกัน ในประเด็นของฉบับสุราก้าวหน้า (เท่าพิภพ) กรณี
ทำเองกินเองที่บ้านไม่ต้องขออนุญาต แต่ฉบับอื่นต้องขออนุญาต ประธานให้ไปหารือกันก่อน 

 

ภัยหลุมดำมอมเมาเยาวชนไทย 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan 
   -สสส.-ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดเสวนาหัวข้อ 4 หลุมดำ ที่เด็กเยาวชนไทยอาจจะตกหลุม (พราง) ได้แก่ บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กัญชา และการพนัน โดยเร่งผสานพลังทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาวิชาการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ มุ่ง
ทำงานเชิงพื้นที่ สร้างเกราะป้องกันเยาวชนให้เติบโตอย่างปลอดภัย 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., sondhitalk, thebangkokinsight) 
   -ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์ว่าในประเทศแถบซีกโลกเหนือพบโอไมครอนลูกผสมสายพันธุ ์ใหม่ 
KP.2.3/XEC แพร่เร็วกว่าเดิม 2 เท่า ยืนยันผู้ติดเชื้อแล้ว 21 รายจากการสุ่มถอดรหัสพันธุกรรม ใน 9 ประเทศ ได้แก่ สหราช
อาณาจักร ออสเตรีย เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สโลวีเนีย สวีเดน เดนมาร์ก ยูเครน และสหรัฐอเมริกา สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเช้ือตัว
นี้กำลังแพร่ระบาดไปหลายประเทศอย่างรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์จับตาดูความรุนแรงของโรค การหลบเลี่ยงภูมิคุ้นกัน และ
ประสิทธิภาพวัคซีนท่ีมีอยู่อย่างใกล้ชิด 
ปักหมุดเมืองใจดี 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., บ้านเมือง) 
   -กทม.สธ.-สสส. พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดตัวโครงการ “เมืองใจดี ปักหมุดเพื่อคนท่ีคุณรัก: ร่วมสร้างฐานข้อมูลสิ่งอำนวย
ความสะดวกเพื่อทุกคน” จัดกิจกรรมแข่งขันเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมสร้างปักหมุด แชร์ข้อมูล สิ่งอำนวย
ความสะดวกต่างๆ บนแผนท่ี เช่น ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ ศูนย์บริการ ป้ายสัญลักษณ์ ลิฟต์ ทางเดิน ชิงรางวัล 2 แสนบาท 
จาก 3 ประเภทการแข่งขัน รายละเอียดเพิ่มเติม http://faideecity.trafty.th/pin67 

 

รับฉีดเพ่ิมขนาด-ฝังมุกเถื่อน 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7 
   -กรม สบส. ร่วมกับ ตร.บก.ปคก. รับแจ้งจากประชาชนให้สืบสวนบุคคลเปิดเฟซบุ๊ก “ไม้เลื้อย โมดิฟายดิ์” รับฝังมุก ซิลิโคต
และฉีดฟิลเลอร์อวัยวะเพศชาย จนเกิดการอักเสบและติดเชื้อรุนแรง ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันต่อเนื่อง จึงเข้าบุก
จับนายกิตติกร วัย 36 ปี ในทาวน์เฮาส์พื้นที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งกำลังให้บริการลูกค้าที่นัดหมายฉีด
เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย โดยไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตรวจยึดของกลางรวม 22 
รายการ รับสารภาพเคยเรียนวิชาฝังมุกและเริ่มทำครั้งแรกตั้งแต่อายุ 14 ปี ทำมาแล้ว 20 ปี มีลูกค้าเดือนละ 2-3 ราย รายได้
ครั้งละ 5 พัน-2 หมื่นบาท 

 

คืบหน้าร้องสอบวินัยพยาบาล 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
   -นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. เผย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายธีระชาต ิปางวิรุฬห์รักษ์ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ กรณี
ขอให้มีการดำเนินการทางวินัยกับพยาบาล รพ.สังกัด สธ. ใน จ.นครปฐม กรณีมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับรองเจ้าอาวาสวัดแห่ง
หนึ่งใน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ว่าได้มอบหมายปลัด สธ. ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด เพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาสังคม จาก
การพูดคุยเบื้องต้นเรื่องนี้น่าจะมีมูล และอาจยุ่งเกี่ยวกับสีกาหลายคน ขอดูผลการสอบสวนของ สธ.ก่อน แล้วค่อยประสานไป
ยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป 

 

 


